



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข) นักโภชนาการปฏิบัติการ  
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โภชนาการปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า)  
(เฉพาะราย)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  
ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (ด้านทันตสาธารณสุข) นักโภชนาการปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์  
ปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุข  
ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) โภชนาการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ  
ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) และนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านไฟฟ้า) ไปแล้ว นั้น

ปรากฏว่า ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน ๒ ราย  
และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย จากการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ  
ดังกล่าว พบว่า เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่  
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลให้ผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันฯ ดังกล่าว  
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ดังนี้

ตำแหน่งที่ ๔ : นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

เลขประจำตัวสอบ ๑๖๗๐๔๐๐๓๕๔ นางสาวกรมล ง่วนทอง

เลขประจำตัวสอบ ๑๖๗๐๔๐๐๔๕๒ นางสาวนฤมล รอดทอง

ตำแหน่งที่ ๑๑ : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ ๑๖๗๑๑๐๑๑๒๒ นายนาฐศิลป์ วงศ์จอม

ฉะนั้น จึงยกเลิกรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (เฉพาะราย) ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  
นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข